

Nắm vững và vận dụng tốt hơn nữa phương châm gắn chặt công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ chính trị

Vũ Oanh

Đảng ta ra đời là do yêu cầu của cuộc đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân và của dân tộc. Xây dựng Đảng vững mạnh là để Đảng có đủ khả năng lãnh đạo giai cấp công nhân và dân tộc đấu tranh lật đổ ách thống trị của kẻ thù, thiết lập chính quyền vô sản, xây dựng chủ nghĩa cộng sản trên đất nước ta.

Để đạt mục đích đó, Đảng ta đã vận dụng một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê nin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam để vạch ra đường lối và nhiệm vụ cách mạng đúng đắn trong từng thời kỳ và lãnh đạo toàn dân thực hiện đường lối và nhiệm vụ đó. Nhiệm vụ cách mạng trong từng thời kỳ là căn cứ để định ra phương hướng, nhiệm vụ và những yêu cầu cụ thể cho công tác xây dựng Đảng trong từng thời kỳ, là cơ sở để định ra tiêu chuẩn của cán bộ, đảng viên, và định ra nội dung hoạt động của các tổ chức Đảng.

Gắn chặt công tác xây dựng Đảng với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng là một phương châm rất quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Nắm vững và vận dụng tốt phương châm đó là điều kiện hàng đầu để bảo đảm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng, đồng thời bảo đảm cho công tác xây dựng Đảng có phương hướng, mục tiêu đúng đắn và có nội dung thiết thực làm cho các tổ chức Đảng có tính chiến đấu cao.

Hiện nay, nhiệm vụ chính trị của Đảng ta là lãnh đạo toàn dân toàn quân ta kiên trì và đẩy mạnh sự nghiệp chống Mỹ cứu nước đến toàn thắng, đồng thời tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội nhanh mạnh và vững chắc hơn nữa. Nhiệm vụ chính trị trọng đại đó đề ra cho công tác xây dựng Đảng những yêu cầu rất cao và rất mới mẻ. Đồng thời, việc thực hiện

nhiệm vụ chính trị đó cũng là cơ hội rất thuận lợi để xây dựng Đảng ta ngày càng vững mạnh, nhằm đáp ứng một cách tốt nhất những yêu cầu của nhiệm vụ chính trị trước mắt, và chuẩn bị phục vụ tốt cho những nhiệm vụ chính trị lớn lao sau này.

Kết hợp chặt chẽ những nguyên lý xây dựng Đảng của chủ nghĩa Mác - Lênin với thực tiễn công tác xây dựng Đảng của Đảng, Đảng ta luôn luôn nhấn mạnh xây dựng Đảng trước hết phải thông qua và gắn liền với nhiệm vụ chính trị. Để nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả của công tác xây dựng Đảng, trong thời gian tới chúng ta cần nắm vững và vận dụng tốt hơn nữa phương châm xây dựng Đảng nói trên.

Trong phạm vi bài này, tôi xin nói đến một số kinh nghiệm cụ thể trong việc vận dụng phương châm đó.

Nắm vững mục tiêu của công tác xây dựng Đảng là bảo đảm cho các tổ chức của Đảng lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị cụ thể của mình

Đảng ta có nhiệm vụ lãnh đạo, động viên, tổ chức giai cấp công nhân và nhân dân ta đấu tranh thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ cách mạng trước mắt và lâu dài của Đảng. Đối với mỗi đảng bộ, công tác xây dựng Đảng là nhằm nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của Đảng, bảo đảm cho tổ chức Đảng ở các cấp, các ngành lãnh đạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị cụ thể của mình.

Hồ Chủ tịch đã chỉ rõ: “Đảng ta là đảng cách mạng, là đảng lãnh đạo. Ngoài lợi ích của nhân dân và của giai cấp công nhân, Đảng ta không có lợi ích nào khác.

Trong thời kỳ kháng chiến, đảng viên nào và chi bộ nào đánh giặc giỏi, tức là tốt, đánh giặc yếu, tức là kém. Ngày nay, miền Bắc nước ta đang xây dựng chủ nghĩa xã hội, đảng viên nào và chi bộ nào sản xuất và lãnh

đạo sản xuất tốt, tức là đảng viên và chi bộ ấy tốt. Nếu sản xuất và lãnh đạo sản xuất không tốt, tức là đảng viên và chi bộ ấy kém”⁽¹⁾.

Đồng chí Lê Duẩn cũng đã nói: “Không thể nào chấp nhận một đảng bộ, một cấp ủy, một chi bộ nào đó là tốt, trong khi đó sản xuất trì trệ, chiến đấu yếu ớt, xí nghiệp, hợp tác xã làm ăn ỉ ạch, tổ chức xộc xệch. Phải lấy kết quả của việc thực hiện những nhiệm vụ cách mạng cụ thể trong từng thời kỳ làm thước đo để đánh giá chất lượng công tác xây dựng Đảng, và chỉ có thông qua và gắn liền với những nhiệm vụ chính trị của Đảng, với phong trào cách mạng của quần chúng thì công tác xây dựng Đảng mới có thể làm đúng và làm tốt được”⁽²⁾.

Như vậy, công tác xây dựng Đảng phải thường xuyên bám sát và phục vụ một cách đặc lực nhất cho việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng. Công tác xây dựng Đảng có vị trí rất quan trọng, vì sự lãnh đạo của Đảng là điều kiện cơ bản quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp cách mạng. Nói công tác xây dựng Đảng phải luôn luôn phục tùng nhiệm vụ chính trị của Đảng, chính là phải phát huy tác dụng tích cực, chủ động của công tác xây dựng Đảng nhằm đáp ứng mọi yêu cầu của nhiệm vụ chính trị, chứ tuyệt nhiên không phải là làm công tác xây dựng Đảng theo kiểu thụ động, càng không phải là hạ thấp vị trí của công tác xây dựng Đảng.

Đối với mỗi đảng bộ, mỗi tổ chức của Đảng, vấn đề hàng đầu có tính chất quyết định là trong từng thời gian, phải ***xác định được đúng đắn nhiệm vụ chính trị cụ thể của mình***. Mỗi đảng bộ, trước hết là mỗi cấp ủy của Đảng, phải quán triệt đường lối, chính sách của Đảng, đồng thời phải đi sâu nghiên cứu nắm vững đặc điểm, tình hình mọi mặt của địa phương, đơn vị mình, trên cơ sở đó đề ra nhiệm vụ chính trị cụ thể cho đảng bộ mình một cách đúng đắn. Có nhiệm vụ chính trị đúng đắn, mỗi đảng bộ mới có cơ sở để xây dựng sự nhất trí trong Đảng và trong nhân dân, do đó mới có thể phát động được phong trào mạnh mẽ, sôi nổi của quần chúng

đi vào thực hiện nhiệm vụ mà đảng bộ đề ra. Có nhiệm vụ chính trị đúng đắn mới có cơ sở để đề ra phương hướng, nội dung, biện pháp đúng đắn về xây dựng Đảng. Điều đó cũng có nghĩa là có nắm vững nhiệm vụ chính trị thì mới chỉ đạo công tác xây dựng Đảng có đúng hướng, làm cho công tác xây dựng Đảng luôn luôn gắn chặt với nhiệm vụ chính trị và phục vụ tốt nhất cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Và, có thông qua việc thực hiện nhiệm vụ chính trị thì các tổ chức Đảng và các cán bộ, đảng viên mới có thể trưởng thành về mọi mặt. Ngược lại, sự trưởng thành các tổ chức đảng, của các cán bộ, đảng viên lại có tác dụng quyết định đối với việc xác định đúng đắn nhiệm vụ chính trị cụ thể của từng đảng bộ và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị ấy. Vì vậy, để bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các đảng bộ ***cần thường xuyên coi trọng và làm tốt công tác xây dựng Đảng.***

Từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã lãnh đạo giai cấp công nhân và nhân dân ta giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, trước hết là do Đảng ta, với tinh thần độc lập, tự chủ cao, đã vận dụng sáng tạo những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê Nin vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam để định ra đường lối cách mạng và nhiệm vụ chính trị đúng đắn trong từng thời kỳ. Đồng thời, Đảng ta đã thường xuyên coi trọng xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, làm cho Đảng luôn luôn đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ chính trị. Vì vậy, mà trong một thời gian lịch sử không lâu, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta giành được những thắng lợi hết sức vẻ vang, đồng thời đã xây dựng Đảng ta thành một đảng vững mạnh, được quần chúng hết lòng tin yêu và mến phục.

Thực tiễn những năm gần đây cũng chứng tỏ rằng đảng bộ nào xác định được đúng đắn nhiệm vụ chính trị của mình và biết gắn công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ chính trị thì đảng bộ đó chẳng những đã hoàn

thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của mình mà còn được củng cố ngày càng vững mạnh, làm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trưởng thành nhanh chóng về mọi mặt.

Trong mấy năm qua, các đảng bộ Vĩnh Linh, Quảng Bình nhờ vận dụng đúng đắn các nghị quyết của các Hội nghị lần thứ 11 và 12 của Trung ương Đảng vào tình hình cụ thể của địa phương, đã định rõ vị trí, trách nhiệm của mình là tuyến đầu của miền Bắc xã hội chủ nghĩa, là hậu phương trực tiếp của tiền tuyến lớn anh hùng, và đã đề ra nhiệm vụ chính trị của đảng bộ mình là trong bất cứ tình huống nào cũng phải giữ vững địa bàn, đánh thắng địch, làm tốt công tác phục vụ tiền tuyến và bảo đảm sản xuất, bảo đảm đời sống của nhân dân. Với những khẩu hiệu chiến đấu cụ thể, đúng đắn và cách mạng như “Biến cả Vĩnh Linh thành Cồn cỏ anh hùng” “Tiến lên phía trước để bảo vệ phía sau”, “Bám lấy làng mà chiến đấu”, “Bám lấy hố bom mà sản xuất”, “Xe chưa qua nhà không tiếc”, “Trút gạo trong nồi cho đồng bào miền Nam” ... Các đảng bộ Vĩnh Linh, Quảng Bình đã động viên được toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương đi vào hành động cách mạng sôi nổi nhằm thực hiện tốt các nghị quyết và chủ trương của Đảng. Các đảng bộ Vĩnh Linh, Quảng Bình đã giải quyết được hàng loạt vấn đề cụ thể do cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ đặt ra, như tổ chức sản xuất và đời sống trong chiến tranh, chiến đấu hạ máy bay tầm thấp, hạ máy bay địch ban đêm, chống gián điệp, biệt kích ... Do đó đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Đồng thời, các cấp ủy đảng ở Vĩnh Linh, Quảng Bình đã nâng cao nhanh chóng trình độ tổ chức thực hiện của mình và trong đảng bộ đã xuất hiện rất nhiều “Chi bộ thép”, rất nhiều đảng viên “Bốn tốt” và có hàng nghìn phân tử ưu tú trong phong trào “Hai giới” được kết nạp vào Đảng ...

Đảng bộ Thái Bình nhờ quán triệt tinh thần cơ bản của các nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 và 12 của Trung ương Đảng, đã định rõ nhiệm vụ chính trị quan trọng của đảng bộ mình là đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, phấn đấu để sớm giành được năm tấn thóc một hecta trên diện tích lúa toàn tỉnh, nhằm góp phần nhiều nhất cho sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đảng bộ Thái Bình đã vận dụng sáng tạo đường lối của Đảng về ba cuộc cách mạng (Cách mạng quan hệ sản xuất, cách mạng kỹ thuật, cách mạng tư tưởng và văn hóa) vào điều kiện cụ thể của tỉnh mình như đề ra chủ trương xây dựng hợp tác xã với quy mô thích hợp, đồng thời đi sâu nghiên cứu đề ra được công thức gieo trồng thích hợp với từng vùng và thật sự bắt tay vào làm ruộng thí nghiệm thâm canh, đạt năng suất cao. Do đó đã giải quyết được nhiều vấn đề rất cụ thể và thiết thực về quản lý và kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp. Đảng bộ Thái Bình cũng rất coi trọng việc giải quyết các vấn đề tư tưởng nảy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị tư tưởng bảo thủ, ngại khó ... Trong cán bộ đảng viên và quần chúng; xác định cho toàn đảng bộ, nhất là các đảng bộ cơ sở ở nông thôn có quyết tâm cao trong việc lãnh đạo quần chúng xây dựng, củng cố hợp tác xã, đẩy mạnh sản xuất, tích cực thực hiện thâm canh, tăng năng suất lúa, lấy đó làm thước đo lãnh đạo của mình. Đi đôi với công tác tư tưởng, đảng bộ đã rất chú trọng củng cố các tổ chức đảng, chính quyền và các đoàn thể quần chúng, làm cho mọi tổ chức đều phát huy được vai trò của mình, góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ giành năm tấn thóc trên một hecta gieo trồng.

Kinh nghiệm của Vĩnh Linh, Quảng Bình, Thái Bình và nhiều nơi khác còn chỉ rõ rằng: Để cho công tác xây dựng Đảng ngày càng phát huy mạnh mẽ tác dụng bảo đảm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng đảng bộ, cần khắc phục khuynh hướng “Đảng vụ đơn thuần”, như tiến hành công tác xây dựng Đảng một cách riêng rẽ, không bám sát và

phục vụ đắc lực cho việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị thì cũng làm tốt công tác xây dựng Đảng rồi, hoặc viện lý do vì nhiệm vụ chính trị, sản xuất, chiến đấu khẩn trương quá nên không có thì giờ làm tốt công tác xây dựng Đảng ... Thực chất của cả hai khuynh hướng trên đều là chưa nhận rõ phương châm gắn công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ chính trị, chưa thấy rõ nội dung của công tác xây dựng Đảng, chưa thấy rõ mối quan hệ rất khăng khít thường xuyên giữa công tác xây dựng Đảng với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, thậm chí đem đối lập hai mặt công tác đó với nhau. Cả hai khuynh hướng đó đều dẫn đến kết quả là hạn chế thắng lợi của việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng thời cũng giảm hiệu quả của công tác xây dựng Đảng.

Giữa công tác xây dựng Đảng và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị có mối quan hệ hữu cơ. Vì vậy, phải đồng thời làm tốt cả hai công tác đó và phải coi công tác xây dựng Đảng là điều kiện cơ bản bảo đảm nhiệm vụ chính trị được xác định đúng đắn và hoàn thành thắng lợi. Do đó, nhiệm vụ chính trị càng khẩn trương, nhất là ở những nơi phong trào còn có nhiều khó khăn, càng cần phải coi trọng và làm tốt công tác xây dựng Đảng. Cùng ta thường nói sự chỉ đạo thực hiện của nhiều cấp nhiều ngành hiện nay còn yếu, do đó không phát động được phong trào liên tục, sôi nổi của quần chúng thực hiện mọi chủ trương, chính sách của Đảng. Một trong những nguyên nhân chủ yếu của tình hình đó là các cấp chưa quan tâm chỉ đạo tốt công tác xây dựng Đảng. Nhiều cấp ủy địa phương sơ dĩ sa vào tình trạng sự vụ, bao biện công việc của cơ quan chính quyền cũng vì chưa hiểu rõ rằng một chức nưng cực kỳ quan trọng của mình là phải thường xuyên đi sâu lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng.

Gắn chặt từng khâu của công tác xây dựng Đảng với việc phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị

Gắn công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ chính trị tiến hành xây dựng Đảng phải làm mỗi bước thúc đẩy nhiệm vụ chính trị tiến tới, và ngược lại, mỗi bước thực hiện nhiệm vụ chính trị lại là mỗi bước xây dựng Đảng lớn mạnh thêm. Mỗi đảng bộ trước hết cần xuất phát từ đường lối chính trị do Trung ương Đảng vạch ra và đặc điểm của địa phương mình để đề ra nhiệm vụ chính trị cụ thể và chủ trương công tác đúng đắn của đảng bộ mình. Đó là khâu quan trọng đầu tiên của công tác xây dựng đảng bộ.

Sau khi nhiệm vụ chính trị cụ thể đã được xác định đúng đắn, các khâu của công tác xây dựng đảng bộ phải bám sát và phục vụ đắc lực nhiệm vụ đó, đồng thời các đảng bộ thông qua việc thực hiện nhiệm vụ đó mà tiến hành xây dựng đảng bộ lớn mạnh về mọi mặt, để có thể đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ chính trị.

Các đảng bộ phải xuất phát từ yêu cầu của nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn cách mạng để đề ra quy hoạch toàn diện của ***công tác xây dựng Đảng về tư tưởng***. Mỗi nhiệm vụ chính trị đều có những yêu cầu nhất định về tư tưởng. Nếu thoát ly chính trị làm cơ sở, làm điểm xuất phát, thì công tác tư tưởng sẽ thành vô nghĩa, không có mục tiêu, không có nội dung và có thể nói là thiếu cả tính đảng. Không nhận phương hướng công tác tư tưởng sẽ sai lệch, hoặc là công tác tư tưởng sẽ không đạt được hiệu quả mong muốn. Trong mấy năm qua, nhiều đảng bộ đã có sự chuyển hướng mới trong phương hướng, nội dung và cả biện pháp về công tác tư tưởng. Xuất phát từ nhiệm vụ chống Mỹ, cứu nước và tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, các cấp, các ngành đã đặt lên hàng đầu việc học tập và quán triệt đường lối, chính sách của Đảng trong giai đoạn cách mạng mới, bồi dưỡng đạo đức phẩm chất cách mạng, nâng cao năng lực công tác cho cán bộ, đảng viên và quần chúng. Chính nhờ xuất phát từ yêu cầu của nhiệm vụ chính trị như thế, các đảng bộ mới giải quyết được tương đối thỏa đáng hàng loạt mối quan hệ giữa việc học tập đường lối,

chính sách của Đảng, quan hệ giữa bồi dưỡng lập trường, quan điểm chính trị và bồi dưỡng lập trường, nghiệp vụ chuyên môn, quan hệ “xây” và “chống” trong vấn đề rèn luyện đạo đức cách mạng ... Và nhiều đảng bộ đã có những cải tiến quan trọng về nội dung và phương pháp giáo dục trong hệ thống các trường Đảng, trường Đoàn ...

Công tác tư tưởng của từng đảng bộ cần gắn với yêu cầu của nhiệm vụ chính trị cụ thể của mỗi đảng bộ, nhưng không phải là gắn một cách thiên cặn, có tính chất thực dụng chủ nghĩa. Nghĩa là không những phải thấy được yêu cầu giáo dục tư tưởng trước mắt để phục vụ cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị cụ thể trước mắt mà còn thấy được yêu cầu giáo dục tư tưởng trong thời gian dài để chuẩn bị cho những bước tiến dài trong tương lai. Cũng không thể chỉ nhấn mạnh một mặt nào đó của công tác giáo dục tư tưởng mà cần quán triệt đầy đủ ba mặt: giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê Nin và đường lối, chính sách của Đảng; bồi dưỡng phẩm chất cách mạng; nâng cao năng lực công tác của cán bộ, đảng viên. Phải tiến hành cả ba mặt đó để nâng cao nhận thức lý luận, nâng cao lập trường giai cấp công nhân và phẩm chất cách mạng, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên. Kết quả tổng hợp của ba mặt đó phải được thể hiện ở ý chí quyết thắng cao, ở tính chủ động sáng tạo, tinh thần độc lập tự chủ trong công tác, ở năng suất lao động và hiệu suất công tác cao của mỗi người. Hiện nay, vẫn còn khá nhiều cán bộ, đảng viên và cả một số tổ chức của Đảng vẫn chưa có sự chuyển biến mạnh mẽ trước yêu cầu của nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ mới, nên chưa coi trọng và có quyết tâm cao trong việc nâng nhanh trình độ hiểu biết về văn hóa, khoa học, kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ.

Không những phương hướng, nội dung công tác tư tưởng mà cả biện pháp công tác tư tưởng cũng phải bám sát nhiệm vụ chính trị của từng đảng bộ. Biện pháp công tác tư tưởng có nhiều loại, như tổ chức học tập

tại trường, tại chức, học tập trong công tác thực tiễn, trong sinh hoạt nội bộ ... Mỗi biện pháp giáo dục tư tưởng đó đều có vị trí và tác dụng nhất định của nó, không thể coi nhẹ biện pháp nào. Chúng ta cũng không nên tách rời hoặc đối lập các biện pháp đó với nhau, mà cần vận dụng linh hoạt những biện pháp đó cho sát hợp với từng loại đối tượng và điều kiện cụ thể của từng địa phương. Ví dụ sinh hoạt chi bộ phê bình và tự phê bình mà không căn cứ vào phương hướng, chủ trương công tác của địa phương trong từng thời gian thì sẽ không có nội dung nhiệt thực, sẽ nhạt nhẽo.

Công tác xây dựng Đảng về mặt tổ chức cũng phải luôn luôn gắn chặt với nhiệm vụ chính trị và phục tùng yêu cầu của nhiệm vụ chính trị. Một trong những khâu then chốt để gắn công tác xây dựng Đảng về tổ chức với nhiệm vụ chính trị là việc **bổ trí phân công lực lượng cán bộ**. Trong các thời kỳ cách mạng trước đây, Đảng ta đã giải quyết tốt vấn đề này, nên đã bảo đảm được sự lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng và đã góp phần đưa sự nghiệp cách mạng của Đảng tiến lên giành những thắng lợi ngày càng rực rỡ. Bước vào thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, Đảng ta đã có sự chuyển hướng mạnh mẽ trong công tác cán bộ để bảo đảm những yêu cầu ngày càng to lớn trong điều kiện vừa sản xuất, vừa chiến đấu. Đảng ta đã giải quyết tương đối tốt mối quan hệ giữa yêu cầu tăng cường lực lượng quốc phòng và yêu cầu xây dựng kinh tế, giữa yêu cầu tăng cường địa phương, cơ sở và yêu cầu kiện toàn bộ máy trung ương, giữa yêu cầu trước mắt và lâu dài, giữa phục vụ nhiệm vụ trọng tâm và bảo đảm các mặt công tác khác, đặc biệt là chúng ta đã biết tập trung lực lượng cán bộ vào những khâu có ý nghĩa quyết định đối với thắng lợi của chiến tranh. Tuy nhiên, ở một số nơi việc phân bố cán bộ còn mang nặng tính chất chấp vá, tùy tiện, do đó đã gây nên tình trạng xáo trộn cán bộ không cần thiết, có ảnh hưởng không tốt đến việc chuyên môn cán bộ.

Đi đôi với việc bố trí, điều chỉnh lực lượng cán bộ trên quy mô lớn, chúng ta còn coi trọng công tác **đào tạo, bồi dưỡng cán bộ** để không ngừng nâng cao chất lượng và mở rộng đội ngũ cán bộ của Đảng và Nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ chính trị trong thời gian sắp tới. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ sẽ được mở rộng theo quy mô lớn, vừa bồi dưỡng, nâng cao chất lượng số cán bộ hiện có, vừa ra sức đào tạo cán bộ mới để đáp ứng yêu cầu trước mắt và cả yêu cầu lâu dài về sau. Một mặt, phải tích cực đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ thuật, nghiệp vụ đông đảo, ngày càng cân đối, hoàn chỉnh về ngành, nghề và có chất lượng cao. Mặt khác, phải đặc biệt chăm lo đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý ở các cấp, các ngành chẳng những vững vàng về lập trường, tin cậy về chính trị mà còn phải có năng lực quản lý kinh tế, quản lý kỹ thuật, thật sự đóng được vai trò nòng cốt lãnh đạo ở các cấp, các ngành.

Nhiệm vụ đấu tranh cách mạng không ngừng phát triển, do đó Đảng không những phải nâng cao chất lượng đảng viên mà còn phải mở rộng đội ngũ của mình để luôn luôn có lực lượng bổ sung và bảo đảm được yêu cầu lãnh đạo của Đảng. Phát triển Đảng, là một công tác rất quan trọng trong nhiệm vụ xây dựng Đảng về mặt tổ chức vì nó làm tăng thêm sức mạnh của Đảng trên mọi lĩnh vực hoạt động, làm cho Đảng luôn gắn chặt với phong trào quần chúng. Gắn chặt công tác phát triển Đảng với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn cách mạng hiện nay là trên cơ sở bảo đảm phương châm, phương hướng phát triển Đảng, phải chú ý đến những phần tử ưu tú xuất hiện trong phong trào sản xuất, chiến đấu rồi bồi dưỡng và kết nạp họ vào Đảng, phải chú ý phát triển Đảng trong thanh niên và phụ nữ, nhất là nữ thanh niên, coi trọng chỉ đạo Đoàn thanh niên lãnh đạo trong việc lựa chọn, bồi dưỡng, giới thiệu những đoàn viên ưu tú vào Đảng, và mở rộng việc lấy ý kiến quần chúng giới

thiệt người vào Đảng ... Đi đôi với việc phát triển Đảng, cần phải kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những người kém đạo đức, phẩm chất, những người không đủ tiêu chuẩn đảng viên, nhằm làm cho đội ngũ của Đảng luôn luôn được củng cố và vững mạnh. Cần nhận thức rõ việc đưa ra khỏi Đảng một bộ phận đảng viên không đủ tiêu chuẩn là một tất yếu khách quan và là quy luật đào thải của quá trình xây dựng Đảng; cần tích cực đấu tranh chống những biểu hiện hữu khuynh, cảm tình, nể nang, không dám xử lý về mặt tổ chức trong công tác xây dựng Đảng.

Trên cơ sở quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng và xác định đúng vị trí, chức năng nhiệm vụ của mỗi cấp, mỗi ngành, cần phải kiện toàn bộ máy tổ chức. Trong điều kiện hòa bình, bộ máy nặng nề, chồng chéo đã là một trở ngại lớn cho việc tổ chức thực hiện. Trong điều kiện có chiến tranh, tình hình đó lại càng không thể chấp nhận được. Cần phải cải tiến và xây dựng bộ máy tổ chức thật tinh giản, gọn nhẹ, bớt những đầu mối không cần thiết, nhưng vẫn phải vững mạnh và có hiệu suất công tác cao, bảo đảm sát cơ sở, sát sản xuất hơn để có thể hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ sản xuất, chiến đấu trong bất cứ tình huống nào. Kiện toàn bộ máy tổ chức vừa là xuất phát từ yêu cầu của thời chiến hiện nay, vừa là xuất phát từ yêu cầu của cách mạng nước ta trong thời gian sắp tới, tức là bảo đảm đưa sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc tiếp tục tiến lên.

Muốn phát huy được hiệu lực của bộ máy tổ chức nhằm bảo đảm cho đường lối, chính sách của Đảng được thông suốt từ trên xuống dưới và được thực hiện một cách mau lẹ và đạt kết quả tốt, thì cần đề cao tinh thần trách nhiệm và có sự phân công rành mạch giữa các cấp, các ngành, cần quy định rõ vị trí, chức trách của từng bộ phận, từng người, đồng thời có sự kiểm tra, đôn đốc cụ thể, chặt chẽ và thường xuyên.

Một vấn đề nữa không kém phần quan trọng là vấn đề cải tiến lề lối làm việc và tác phong công tác. Giải quyết tốt vấn đề này sẽ góp phần củng cố và nâng cao vai trò lãnh đạo của các tổ chức Đảng, nhất là trong hoàn cảnh có chiến tranh. Cải tiến lề lối làm việc và tác phong công tác của các cấp, các ngành cũng không thể tách rời nhiệm vụ chính trị của Đảng trong từng giai đoạn cách mạng. Trong điều kiện vừa sản xuất, vừa chiến đấu, cần xây dựng tác phong khẩn trương, nhạy bén, hoạt bát, sâu sát, cụ thể, vừa dân chủ vừa kỷ luật, chống lối làm việc chậm chạp, lè mề, đại khái, quan liêu, tùy tiện, thủ công nghiệp. Rèn luyện tác phong công tác như vậy không những nhằm đáp ứng yêu cầu của thời chiến mà còn đáp ứng yêu cầu lãnh đạo nền sản xuất đại công nghệ.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể cấp ủy đảng đối với công tác xây dựng Đảng

Để có thể vận dụng tốt phương châm gắn công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ chính trị thì biện pháp quan trọng nhất, mấu chốt nhất, quyết định nhất là phải tăng cường sự lãnh đạo và chỉ đạo của tập thể cấp ủy Đảng đối với công tác xây dựng Đảng.

Mỗi cấp ủy Đảng có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đảng bộ mình. Và để bảo đảm cho nhiệm vụ chính trị được hoàn thành thắng lợi thì phải làm thật tốt công tác xây dựng Đảng. Làm tốt công tác xây dựng Đảng là một trong những chức năng chủ yếu và thường xuyên của mỗi cấp ủy, cũng như của mỗi ủy viên trong cấp ủy. Trong mỗi cấp ủy, đó lại là trách nhiệm đầu tiên của các đồng chí bí thư, phó bí thư thường trực, vì các đồng chí đó có điều kiện nắm đầy đủ và chắc chắn đường lối, chủ trương của Đảng, nhiệm vụ chính trị của địa phương và tình hình mọi mặt của mỗi đảng bộ, do đó có thể đề ra yêu cầu, nội dung, biện pháp và trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng Đảng một cách tốt nhất. Các ủy viên khác trong cấp ủy cũng cần

được phân công phụ trách một chi bộ hoặc một đảng bộ và định kỳ kiểm điểm sự thực hiện nhiệm vụ đó trước cấp ủy. Đó cũng là một biện pháp thiết thực để tạo điều kiện cho tất cả các ủy viên trong cấp ủy có thể thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng.

Để phát huy vai trò của tập thể cấp ủy đối với công tác xây dựng Đảng, trước hết là phải nâng cao nhiệt tình của các ủy viên trong cấp ủy đối với công tác này và làm cho mỗi ủy viên trong cấp ủy nhận rõ ràng làm cho tốt công tác xây dựng Đảng là một trong những biểu hiện quan trọng nhất về tính đảng, về tinh thần trách nhiệm của mình đối với Đảng. Cần khắc phục tình trạng cấp ủy viên phụ trách các công tác tổ chức, tuyên huấn, kiểm tra; còn các ủy viên khác thì chỉ chăm lo công tác chuyên môn của mình, không nhòm ngó gì tới công tác xây dựng Đảng, kể cả công tác Đảng ở cơ quan, ở ngành mình phụ trách. Hiện nay, trong nhiều cấp và nhiều ngành có không ít đồng chí còn có những nhận thức rất lạc hậu về công tác Đảng. Hiện tượng đó cần sớm được khắc phục. Để làm tốt công tác xây dựng Đảng, mỗi ủy viên trong cấp ủy cần coi việc học tập, nâng cao kiến thức về công tác xây dựng Đảng làm một trong những nhiệm vụ quan trọng của mình.

Cải tiến phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và tác phong công tác của các ủy viên trong cấp ủy cũng là một điều rất quan trọng. Hiện nay, vẫn còn có những cấp ủy chưa coi trọng công tác xây dựng Đảng. Nguyên nhân của tình hình đó có nhiều, trong đó có một nguyên nhân đáng chú ý là phương thức lãnh đạo và chỉ đạo của cấp ủy, tác phong công tác của các ủy viên trong cấp ủy chưa được cải tiến. Đó là cách lãnh đạo chung chung, đại khái, làm việc theo kiểu hành chính, quan liêu, chỉ nặng về mở hội nghị, phổ biến nghị quyết, đã thông tư tưởng, kêu gọi, hô hào; khi cấp dưới gặp khó khăn, lúng túng trong công tác thì không có biện pháp giúp đỡ thiết thực, cụ thể nhằm tạo điều kiện cho họ vươn lên mà chỉ một

chiều phê phán gay gắt hoặc chỉ góp mấy ý kiến bổ khuyết chung chung “vô thưởng vô phạt”. Hoặc đối với cán bộ, người lãnh đạo chỉ biết giao việc, không có tinh thần phụ trách đầy đủ và thiếu tình thương yêu đồng chí, thiếu kiểm tra, đôn đốc cụ thể, không biết phát huy ưu điểm và uốn nắn kịp thời những thiếu sót của họ ... Cách làm việc đó hoàn toàn trái với phương pháp công tác cách mạng của Đảng và không thể nào đưa công tác xây dựng Đảng tiến lên được. Muốn làm tốt công tác xây dựng Đảng, phải đi sâu vào các tổ chức Đảng, đi sâu vào con người cán bộ, đảng viên. Nếu chỉ biết công việc mà không biết gì đến tổ chức, đến con người, không đi sâu vào xây dựng, củng cố tổ chức, thiếu nhiệt tình bồi dưỡng, rèn luyện mọi mặt cho cán bộ, đảng viên, thì làm sao phát huy được vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên trong việc phát động, tổ chức quần chúng phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng.

Công tác xây dựng Đảng tuy phải phục tùng yêu cầu của nhiệm vụ chính trị và gắn chặt với nhiệm vụ đó, nhưng nó cũng có phạm vi, yêu cầu và nội dung riêng. Vì vậy, một mặt, phải biết lồng công tác xây dựng Đảng vào tất cả các khâu của quá trình chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trước mắt; mặt khác, phải đi sâu chỉ đạo thực hiện, có sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm về từng mặt của công tác xây dựng Đảng như giáo dục đảng viên, phát triển Đảng, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các cuộc vận động xây dựng chi bộ, đảng bộ cơ sở “bốn tốt” huyện ủy “bốn tốt”, bảo vệ Đảng ...

Các ban tổ chức, tuyên huấn, kiểm tra cũng cần được kiện toàn về mọi mặt để có thể làm tham mưu đắc lực và giúp cho các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng. Vấn đề mấu chốt hiện nay là các cấp ủy đảng cần giúp cho cán bộ của các ban chuyên môn làm công tác xây dựng Đảng thường xuyên nắm được đường lối, chính sách của

Đảng, nắm được những ý đồ trước mắt và lâu dài của cấp ủy địa phương; nắm được nhiệm vụ chính trị của các ngành, đồng thời theo sát được tình hình mọi mặt của địa phương. Chỉ có trên cơ sở đó, các đồng chí ấy mới có thể đi sâu nghiên cứu đề xuất ý kiến với cấp ủy, giúp cấp ủy chỉ đạo các cấp, các ngành trực thuộc làm tốt công tác xây dựng Đảng.

Sự lớn mạnh của Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức bao giờ cũng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng. Hiện nay, Đảng ta đã nắm chính quyền trên một nửa nước và nhiệm vụ chính trị to lớn của Đảng là lãnh đạo toàn dân kiên trì và đẩy mạnh sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước đến toàn thắng và tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội, đồng thời chuẩn bị cho những bước phát triển lớn hơn nữa về mọi mặt sau này của cả nước ta. Để hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ hết sức nặng nề và vẻ vang đó, cần phải tăng cường hơn bao giờ hết sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của các tổ chức Đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên. Trong việc này, nắm vững và vận dụng tốt hơn nữa phương châm gắn công tác xây dựng Đảng với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng, làm một vấn đề cơ bản và bức thiết.

Quan tâm đến công tác xây dựng Đảng là biểu hiện của tính Đảng, của tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân ta.

Mỗi cán bộ, đảng viên chúng ta hãy ra sức góp phần vào công tác xây dựng Đảng, thực hiện lời dạy của Hồ Chủ tịch trước khi Người vĩnh biệt chúng ta: ‘ Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân’⁽³⁾. Đó là bảo đảm chắc chắn nhất cho sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta giành được thắng lợi. Đó cũng là một cách thiết thực tỏ lòng trung thành và biết ơn vô hạn đối với Hồ Chủ tịch, vị lãnh tụ thiên tài và người thầy vĩ đại của toàn Đảng và toàn dân ta.